



# THÔNG BÁO

## VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN THEO QUY TẮC BẢO HIỂM MỚI

*Kính gửi: Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý bảo hiểm*

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (“Bảo Minh”) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý đã đồng hành, tin tưởng ủng hộ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua.

Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý một số điều chỉnh trong việc triển khai Sản phẩm Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

### **1. Về kế hoạch thay đổi Quy tắc, sản phẩm bảo hiểm**

- Căn cứ theo văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính, Bảo Minh đã ban hành Quy tắc Bảo hiểm Sức khỏe - Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân kèm theo Quyết định số 0215/2025-BM/CN ngày 17/02/2025 (gọi tắt là “Quy tắc Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân” hoặc “Quy tắc bảo hiểm mới”).

- Sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe - Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân theo Quy tắc bảo hiểm mới sẽ được triển khai chính thức trên thị trường kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2025, thay thế cho Sản phẩm bảo hiểm Sinh mạng cá nhân hiện hành (hiện được triển khai theo Quy tắc bảo hiểm ban hành theo Quyết định 1575/2004-BM/BHCN ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Tổng Giám đốc Bảo Minh) (Sau đây gọi tắt là Quy tắc 1575).

### **2. Về quyền lợi của Quý khách hàng, Đối tác, Đại lý**

Bảo Minh đảm bảo rằng quyền lợi của Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi được thông báo tại mục 1 văn bản này. Theo đó:

#### **a. Đối với Quý khách hàng**

- Các Hợp đồng bảo hiểm Sinh mạng cá nhân được giao kết trước ngày 09/04/2025 sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng điều khoản Hợp đồng bảo hiểm đã giao kết và Quy tắc 1575.

- Đối với các Khách hàng đã tham gia Sản phẩm bảo hiểm Sinh mạng cá nhân trước ngày 09/04/2025, khi Hợp đồng bảo hiểm kết thúc hiệu lực và Quý Khách hàng có nhu cầu tái tục hợp đồng, hợp đồng bảo hiểm sẽ được cấp theo quy tắc bảo hiểm Sinh mạng cá nhân mới và hợp đồng được xem là tái tục liên tục với quyền lợi bảo hiểm tương đương mà người được bảo hiểm đã tham gia trước đó. Đối với các hợp

đồng bảo hiểm tái tục liên tục như trên, thời gian chờ của các quyền lợi sẽ được tính từ ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm Sinh mạng cá nhân đầu tiên mà khách hàng tham gia tại Bảo Minh.

***b. Đối với Quý đối tác, Đại lý bảo hiểm***

- Các Đại lý bảo hiểm được Bảo Minh ủy quyền triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm đối với Sản phẩm bảo hiểm Sinh mạng cá nhân theo Quy tắc 1575 sẽ mặc nhiên được quyền triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm đối với Sản phẩm bảo hiểm Sức khỏe - Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân theo Quy tắc bảo hiểm mới.

- Trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, các quyền lợi về hoa hồng đại lý, hỗ trợ, khen thưởng của Đại lý bảo hiểm được Bảo Minh đảm bảo tiếp tục thực hiện, áp dụng với Sản phẩm bảo hiểm Sức khỏe - Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân theo Quy tắc bảo hiểm mới tương ứng Sản phẩm bảo hiểm Sinh mạng cá nhân theo Quy tắc 1575.

***(Quy tắc bảo hiểm sức khỏe – bảo hiểm sinh mạng cá nhân ban hành theo Quyết định số 0215/2025-BM/CN ngày 17/02/2025 được Bảo Minh công bố trên website <https://www.baominh.com.vn/>)***

Với phương châm luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi luôn không ngừng cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình để ngày càng gia tăng sự bảo vệ và quyền lợi cho Khách hàng. Bảo Minh rất mong vẫn luôn được tiếp tục đồng hành cùng Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý.

Trân trọng cảm ơn.